
เรื่องเสร็จที่ ๒๔๕/๒๔๙๖ 

 

บนัทึก 

เรื่อง  ขา้ราชการไปรบัราชการทหาร 
 

   

 

กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนั งสือที่  ๖๑๔๐/๒๔๙๖ ลงวันที่  ๔
พฤษภาคม ๒๔๙๖ ส่งเร่ืองข้าราชการไปรับราชการทหารให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาให้
ความเห็นความว่า นายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่งในเร่ืองข้าราชการลาไปรับราชการทหารว่า ใคร่ขอให้
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเร่ืองข้าราชการไปรับราชการทหารจะควรมีต่อไปหรือควรเลิก 
หรือควรจะแก้ไขอย่างไร ขอให้จัดท าบันทกึประกอบการพิจารณาด้วยจะดีมาก 

 

คณะกรรมการกฤษฎีกา(กรรมการร่างกฎหมายกองที่ ๑) ได้พิจารณาแล้ว ขอ
เสนอความเหน็ดังต่อไปนี้  

๑. ใน ส่วนที่ เกี่ ยวกับ เร่ืองนี้  ต ามตั วบทกฎหมายใน ปั จ จุบั นก ล่าวคื อ
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๗๙ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๔๙๕ พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.๒๔๙๔ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่าย
เงินเดือนระหว่างลาของข้าราชการพลเรือนและตุลาการ พ.ศ.๒๔๗๘ ประกอบด้วย ประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรีเร่ืองระเบียบการลาของข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ.๒๔๘๒ ลงวันที่  ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๔๘๒ ไม่มีบทกฎหมายใดบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งเกี่ยวกับฐานะของข้าราชการในเมื่อ
ข้าราชการผู้นั้นต้องไปรับราชการทหาร มีแต่บทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่าย
เงินเดือนระหว่างลาของข้าราชการพลเรือนและตุลาการ พ.ศ.๒๔๗๘ และระเบียบการลาของ
ข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ.๒๔๘๒ ได้กล่าวถึงการลาเข้าระดมราชการทหารซึ่งมิใช่การลาไปรับ
ราชการทหาร 

๒. เมื่อเป็นเช่นนี้ ฐานะของข้าราชการเกี่ยวกับเร่ืองการรับราชการทหารใน
ปัจจุบันจึงอาจแบ่งได้เป็น ๒ ประการ คือ การไปรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติการรับ
ราชการทหาร พ.ศ.๒๔๗๙ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๔๙๕ กับการ
ลาเข้าระดมราชการทหารตามความหมายในพระราชกฤษฎีกาและระเบียบดังกล่าวแล้ว ส าหรับ
การลาเข้าระดมราชการทหารนี้ ตามพระราชกฤษฎีกาได้บัญญัติให้ได้รับเงินเดือนเต็ม ซึ่ ง
หมายความว่าข้าราชการผู้นั้นได้รับเงินเดือนเตม็ตามอตัราต าแหน่งทางสงักดัเดิม 

๓. ผู้ แทนกระทรวงกลาโหมชี้ แจงเพิ่ มเติมว่า ขณะนี้ ทางสภากลาโหมก าลัง
พิจารณาเกี่ยวกับการที่จะให้บุคคลทุกคนที่เข้ามารับราชการได้รับการฝึกวิชาทหารมาก่อนและได้
อธิบายอีกว่าในปัจจุบันกรมการรักษาดินแดงซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในเร่ืองนี้กไ็ด้ด าเนินการอยู่แล้วตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.๒๔๙๔ และทางการมีนโยบายที่จะขยายการฝึกวิชา

 
 ส่งพร้อมหนังสอืที่ น.๓๔๓๖/๒๔๙๖ ลงวันที่ ๑ ธนัวาคม ๒๔๙๖ 



 ๒ 

ทหารออกไปอย่างกว้างขวาง แต่กว่าจะได้ผลตามนโยบายดังกล่าวกค็งใช้เวลาไม่น้อย เมื่อถึงเวลา
นั้นแล้วบุคคลที่จะเข้ามาเป็นข้าราชการกอ็าจไม่ต้องไปรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับ
ราชการทหารเพราะตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหารได้ให้สิทธิตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหารแก่บุคคลซึ่งส าเรจ็การฝึกวิชาทหารตามหลักสตูรที่กระทรวงกลาโหมก าหนด 

๔. ผู้แทนส านักงาน ก.พ.ชี้ แจงเพิ่มเติมว่าเนื่องจากข้าราชการชั้นจัตวามีอยู่เป็น
จ านวนมากซึ่งข้าราชการเหล่านี้ จะเข้ารับราชการได้ด้วยการสอบแข่งขัน และเท่าที่เป็นอยู่ทางการ
รับสมัครจากบุคคลที่มีพื้ นความรู้ ไม่ต ่ากว่าชั้นมัธยมบริบูรณ์(มัธยมปีที่ ๖) และตามข้อเทจ็จริงก็
ปรากฏว่าส่วนมากกเ็ป็นผู้ที่จนเพียงชั้นมัธยมปีที่ ๖ เท่านั้น จึงไม่ได้รับการฝึกวิชาทหารมาก่อน
เลย ถ้าทางการประสงค์จะให้ข้าราชการชั้นจัตวาดังกล่าวนี้ ไปรับราชการทหารหรือฝึกวิชาทหาร
โดยให้ได้รับเงินเดือนในสังกัดเดิม กอ็าจท าให้ทางการขาดก าลังคนไปได้เพราะต าแหน่งนั้นๆ ไม่
ว่างที่จะบรรจุคนอื่นได้ 

๕. ทางแก้ในเรื่องนี้อาจท าได้ดังนี้  
ก. บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าบุคคลที่จะเข้ารับราชการต้องได้รับการฝึกวิชา

ทหารตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหารมาก่อน เมื่อเป็นเช่นนี้ ปัญหาเร่ืองข้าราชการจะ
ลาไปรับราชการทหารก็ไม่เกิดขึ้ น เพราะตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหารนั้นเอง
บัญญัติให้ได้สทิธทิี่จะไม่ต้องไปรับราชการทหารอยู่แล้ว 

ข. ให้ข้าราชการลาไปรับราชการทหารโดยได้รับเงินเดือนเตม็ทางสังกัดเดิม
เช่นเดียวกบัการลาเข้าระดมราชการทหาร 

๖. อย่างไรก็ดีในเร่ืองที่เกี่ยวกับข้าราชการลาไปรับราชการทหารนี้ ควรจะเป็น
หน้าที่ของกระทรวงกลาโหมเป็นผู้พิจารณาโดยความร่วมมือของกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้  โดยน าค าชี้แจงเพิ่มเติมของผู้แทนส านักงาน ก.พ. มาพิจารณาประกอบด้วย 

 

(ลงชื่อ)  หยุด  แสงอุทยั 

(นายหยุด  แสงอุทยั) 

เลขาธกิาร 

 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ธนัวาคม ๒๔๙๖ 
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เรื่อง ข้าราชการไปรับราชการทหาร

กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือที่ ๒๑๕๐/๒๕๓๒ ลงวันที่ ๕
พฤษภาคม ๒๕๕๓๕๒๐ ส่งเรื่องข้าราชการไปรับราชการทหารให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาให้
ความเห็นความว่า นายกรัฐมนตรีได้มีคําสั่งในเรื่องข้าราชการลาไปรับราชการทหารว่า ใคร่ขอให้
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเรื่องข้าราชการไปรับราชการทหารจะควรมีต่อไปหรือควรเลิก
หรือควรจะแก้ไขอย่างไร ขอให้จัดทําบันทึกประกอบการพิจารณาด้วยจะดีมาก

คณะกรรมการกฤษฎีกา(กรรมการร่างกฎหมายกองที่ ๑) ได้พิจารณ
             าแล้ว ขอ
เสนอความเห็นดังต่อไปนี้

๑. ในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ ตามตัวบทกฎหมายในปัจจูบันกล่าวคือ
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๕๐๓ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๓๕ พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๓๕ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่าย
เงินเดือนระหว่างลาของข้าราชการพลเรือนและตุลาการ พ.ศ.๒๕๐๕ ประกอบด้วย ประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรีเรื่องระเบียบการลาของข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ mo
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ไม่มีบทกฎหมายใดบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งเกี่ยวกับฐานะของข้าราชการในเมื่อ
ข้าร
             าชการผู้นั้นต้องไปรับราชการทหาร มีแต่บทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่าย
เงินเดือนระหว่างลาของข้าราชการพลเรือนและตุลาการ พ.ศ.๒๕๓๕ และระเบียบการลาของ
ข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๒ ได้กล่าวถึงการลาเข้าระดมราชการทหารซึ่งมิใช่การลาไปรับ
ราชการทหาร

๒. เมื่อเป็นเช่นนี้ฐานะของข้าราชการเกี่ยวกับเรื่องการรับราชการทหารใน
ปัจจุบันจึงอาจแบ่งได้เป็น ๒ ประการ da การไปรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติการรับ
ราชการทหาร พ.ศ.๒๕๓๓ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ กับการ
ลาเข้าระดมราชการทหารตามความห
             มายในพระราชกฤษฎีกาและระเบียบดังกล่าวแล้ว สําหรับ
การลาเข้าระดมราชการทหารนี้ตามพระราชกฤษฎีกาได้บัญญัติให้ได้รับเงินเดือนเต็ม ซึ่ง
หมายความว่าข้าราชการผู้นั้นได้รับเงินเดือนเต็มตามอัตราตําแหน่งทางสังกัด เดิม

๓. ผู้แทนกระทรวงกลาโหมชี้แจงเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ทางสภากลาโหมกําลัง
พิจารณาเกี่ยวกับการที่จะให้บุคคลทุกคนที่เข้ามารับราชการได้รับการฝึกวิชาทหารมาก่อนและได้
อธิบายอีกว่าในปัจจุบันกรมการรักษาดินแดงซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในเรื่องนี้ก็ได้ดําเนินการอยู่แล้วตาม

พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕
             ๓๕๕ และทางการมีนโยบายที่จะขยายการฝึกวิชา

ส่งพร้อมหนังสือที่ น.๓๕๓๒๐/๒๕๓๒ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๐
             [END PAGE 1]
             ๒

ทหารออกไปอย่างกว้างขวาง แต่กว่าจะได้ผลตามนโยบายดังกล่าวก็คงใช้เวลาไม่น้อย เมื่อถึงเวลา
นั้นแล้วบุคคลที่จะเข้ามาเป็นข้าราชการก็อาจไม่ต้องไปรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับ
ราชการทหารเพราะตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหารได้ให้สิทธิตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหารแก่บุคคลซึ่งสําเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกําหนด

๕. ผู้แทนสํานักงาน ก.พ.ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากข้าราชการชั้นจัตวามีอยู่เป็น
จํานวนมากซึ่งข้าราชการเหล่านี้จะเข้ารับราชการได้ด้วยการสอบแข่งขัน และเท่าที่เป็นอ
             ยู่ทางการ
รับสมัครจากบุคคลที่มีพื้นความรู้ไม่ต่ากว่าชั้นมัธยมบริบูรณ์(มัธยมปีที่ ๒) และตามข้อเท็จจริงก็
ปรากฏว่าส่วนมากก็เป็นผู้ที่จนเพียงชั้นมัธยมปีที่ ๒ เท่านั้น จึงไม่ได้รับการฝึกวิชาทหารมาก่อน
เลย ถ้าทางการประสงค์จะให้ข้าราชการชั้นจัตวาดังกล่าวนี้ไปรับราชการทหารหรือฝึกวิชาทหาร
โดยให้ได้รับเงินเดือนในสังกัดเดิม ก็อาจทําให้ทางการขาดกําลังคนไปได้เพราะตําแหน่งนั้นๆ ไม่
ว่างที่จะบรรจุคนอื่นได้

๕. ทางแก้ในเรื่องนี้อาจทําได้ดังนี้

ก. บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าบุคคลที่จะเข้ารับราชการต้องได้รับการฝึกวิช
             า

ทหารตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหารมาก่อน เมื่อเป็นเช่นนี้ปัญหาเรื่องข้าราชการจะ

ลาไปรับราชการทหารก็ไม่เกิดขึ้น เพราะตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหารนันเอง
บัญญัติให้ได้สิทธิที่จะไม่ต้องไปรับราชการทหารอยู่แล้ว
a. ให้ข้าราชการลาไปรับราชการทหารโดยได้รับเงินเดือนเต็มทางสังกัดเดิม
เช่นเดียวกับการลาเข้าระดมราชการทหาร
1   aa  a  ad  vy         ซ         a     ซ่|
๒. อย่างไรก็ดีในเรื่องที่เกี่ยวกับข้าราชการลาไปรับราชการทหารนี้ควรจะเป็น
หน้าที่ของกระทรวงกลาโหมเป็นผู้พิจารณาโดยความร่วมมื
             อของกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี่ โดยนําคําชีแจงเพิ่มเติมของผู้แทนสํานักงาน ก.พ. มาพิจารณาประกอบด้วย

(ลงชื่อ) หยุด แสงอุทัย
(นายหยุด แสงอุทัย)

เลขาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ธิ๊นวาคม ๒๕๕๐
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